

Số: 259/BC-HĐND

Đức Phố, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND thị xã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã tại Công văn số 244/CV-HĐND ngày 25/11/2022 việc về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), các Ban của HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả thẩm tra như sau:

Qua kết quả rà soát, đánh giá đối với nội dung trả lời 36 ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND thị xã, có 31 ý kiến được trả lời thỏa đáng, còn lại **05 ý kiến có trả lời nhưng kết quả trả lời còn chung chung hoặc chưa dứt điểm**, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, trả lời thỏa đáng cho cử tri theo quy định.

**1. Ý kiến của cử tri Lê Thị Hồng Vân ở TDP 2, phường Phố Minh:** Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết việc điều chỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại sau khi đã bị thu hồi để thực hiện dự án đường tránh đông (hộ bà Lê Thị Hồng Vân, hộ Huỳnh Thị Hoàn và hộ bà Trần Thị Tin – TDP 2, Phường Phố Minh)

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy: nội dung kiến nghị của cử tri đã kéo dài nhiều năm (từ năm 2010 đến nay), UBND thị xã có chỉ đạo giải quyết nhưng sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bổ sung hồ sơ để làm cơ sở điều chỉnh Quyết định thu hồi đất trong thời gian qua chưa chặt chẽ, để cử tri kiến nghị nhiều lần. Vì vậy các Ban HĐND đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm để chính lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

**2. Ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Ba, xã Phố Nhơn:** Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền đo đạc, điều chỉnh những diện tích mà người dân đã hiến đất khi thực hiện công trình đường giao thông tuyến Phố Thuận - Phố Nhơn.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy: ngoài ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Ba phản ánh, còn có hơn 70 hộ dân khác cũng bị ảnh hưởng; hiện nay công trình đường Phố Thuận - Phố Nhơn (giai đoạn 2) đã được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất của thị xã tại Quyết định số 886-QĐ/UBND ngày 11/8/2022. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm lập thủ tục chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

**3. Ý kiến của cử tri xã Phổ An:** Dự án nuôi tôm trên cát ở xã Phổ An được UBND xã tổ chức đấu giá vào tháng 7/2011 nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do việc đấu giá hồ tôm trước đây chưa đúng theo quy định nên vướng về cấp giấy chứng nhận cho thuê đất, UBND xã Phổ An đã có báo cáo xin ý kiến UBND thị xã về giải pháp xử lý, nhưng chưa được UBND cho ý kiến. Đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Qua thẩm tra trả lời của UBND thị xã, các Ban HĐND thị xã nhận thấy vụ việc đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có hướng xử lý giải quyết cụ thể để cấp giấy chứng nhận cho thuê đất cho người dân. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp và hướng dẫn UBND xã Phổ An hoàn thiện hồ sơ pháp lý để giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

**4. Ý kiến của cử tri phường Nguyễn Nghiêm:** Công trình đường Lê Thánh Tôn, Phạm Văn Đồng, Phạm Hữu Nhật đã tổ chức thi công nhiều năm nay nhưng hiện tại việc giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong, còn vướng giá đất tái định cư. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, giải quyết.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục có chỉ đạo cụ thể, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trình UBND tỉnh xin chủ trương để giải quyết dứt điểm.

**5. Ý kiến của cử tri Thới Thị Nga ở thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn:** Vào khoảng năm 2013, Điện lực Đức Phổ đặt trụ ngay giữa sân nhà con trai của bà là Đình Thới Pháp, thôn An Lợi để bắt điện thấp sáng, gây khó khăn cho việc sinh hoạt của hộ gia đình ông Đình Thới Pháp. Gia đình đã làm văn bản kiến nghị và đã được Điện lực Đức Phổ trả lời nhưng ý kiến trả lời không được thỏa đáng. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Điện lực Đức Phổ xem xét di dời trụ điện trụ để thuận tiện cho việc đi lại của gia đình bà.

Qua xem xét nội dung Công văn số 1214/ĐLĐP-KHKT ngày 07/11/2022 của Điện lực Đức Phổ, các Ban HĐND nhận thấy việc trả lời của Điện lực Đức Phổ là chưa thỏa đáng và thiếu trách nhiệm. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục có ý kiến đối với Điện lực Đức Phổ phối hợp với UBND xã Phổ Nhơn sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã đối với các báo cáo của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; Ban Pháp chế kính báo cáo HĐND thị xã./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN TX;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Trúc**